
Skýrsla mennatnefndar LH 2019 

Að mestu hefur nefndin verið óvirk. Formanður nefndar, Rósa Birna, óskaði eftir að fá annan í sín 
stað, og var Mette Mannseth sett sem formann en Rósa Birna nefndarmaður. Þessi skipt áttu sér stað 
snemma í haust. 

Verkefni sem er verið að vinna í eru:  

1. Að ganga frá endum varðandi Þjálfarastig LH og ÍSÍ. 
2. Að hanna endurmenntunarkerfi fyrir Þjálfara LH og ÍSÍ. Þ.e.a.s. skilyrði til að geta staðið á 

listanum sem virkur þjálfari. Hvernig halda virkni og hvernig að verða virkur aftir eftir hlé. 
3. Plana kynningarstarfsemi t.d. fyrir hestamannafélögin um Þjálfarastigin. 


